

THẨM ĐỊNH TRUNG TÂM...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/8, UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương về việc thẩm định dự án Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình, công suất 4.500MW để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (quy hoạch điện VIII) và một số nội dung khác. Dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có các đồng chí: Hoàng Quốc Vương, Thứ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Thái Thụy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng hệ thống điện, nhu cầu phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các dự án phát triển nguồn điện trong thời gian tới. Dự án Trung tâm Điện - Khí LNG được quy hoạch tại xã Thái Độ, huyện Thái Thụy, như cấu sử dụng đất khoảng 193ha với quy mô tổng công suất 4.500MW sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu (LNG). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.864 tỷ USD. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đề dự án sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện, UBND tỉnh Thái Bình đã có tờ trình gửi Bộ Công Thương về việc đề nghị thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cục của Bộ Công Thương đã phát biểu làm rõ tiềm năng phát triển, tính khả thi và những điều kiện thuận lợi, khó khăn của dự án khi quy hoạch và triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương sớm thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung điểm đầu nối dự án nhà máy điện gió Tiên Hải giai đoạn 1 làm chủ đầu tư để thuận lợi triển khai các bước tiếp theo của dự án; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn để cải tạo hệ thống lưới điện tỉnh Thái Bình từ cấp điện áp 10kV lên 22kV để giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bộ Công Thương quan tâm sớm thẩm định, phê duyệt những điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của tỉnh để đồng bộ với quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình; xem xét đưa dự án đầu tư phát triển điện gió tại khu vực ven biển tỉnh Thái Bình với công suất dự kiến khoảng 300MW đang được Tập đoàn Pondera

(Hà Lan) khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thái Bình trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực công nghiệp, thương mại trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Đồng chí mong muốn tỉnh Thái Bình quan tâm, hỗ trợ những dự án của Bộ đang triển khai trên địa bàn tỉnh sớm đi vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với các nội dung UBND tỉnh đề nghị, đồng chí Thứ trưởng nhất trí ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy tiến độ hoàn thành các quy hoạch và triển khai các dự án về điện.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương đã quan tâm, bố trí thời gian tiếp đoàn công tác của tỉnh Thái Bình và chia sẻ, ghi nhận những ý kiến đề xuất của tỉnh tại buổi làm việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Hoàng Quốc Vương và sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát lại toàn bộ hệ thống năng lượng của tỉnh để phục vụ công tác quy hoạch bảo đảm đồng bộ, khoa học, đúng quy định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, đơn đốc các đơn vị tư vấn và nhà đầu tư triển khai công tác khảo sát, lập phương án quy hoạch các dự án điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển của Khu kinh tế Thái Bình trong thời gian tới.

KHÁC ĐUẬN



Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ thị trấn Đông Hưng.

ĐÔNG HƯNG
Chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, đến nay huyện Đông Hưng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 trên địa bàn.

Ngay sau khi có thông tin về ca mắc mới tại cộng đồng ở Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Đông Hưng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, rà soát, kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng có dịch. Tổ chức kiện toàn và tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Đặc biệt, ngay sau khi nhận được thông tin một lái xe taxi chở khách là ca dương tính với Covid-19 về thôn Búi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà (bệnh nhân số 566) ở xã Đông Hưng, UBND huyện đã khẩn trương truy tìm, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với lái xe taxi để cách ly, ngăn chặn nguồn lây nhiễm, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Theo đồng chí Lê Văn Diện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, qua rà soát, toàn huyện có 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 566 đã được đưa ngay lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng xe chuyên dùng để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi; 39 trường hợp F2 được theo dõi, cách ly tại nhà. Trung tâm Y tế huyện cũng đã tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực nhà các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 566; tổ chức ký cam kết với các trường hợp F2 bảo đảm thực hiện nghiêm việc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, giao trạm y tế các xã, thị trấn liên quan theo dõi sức khỏe, hướng dẫn các trường hợp F2 các biện pháp phòng dịch, xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà. Cả 2 trường hợp F1 đã âm tính với Covid-19.



Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế thị trấn Đông Hưng.

Đến nay, huyện Đông Hưng có 297 người về từ vùng có dịch, hiện còn 210 người đang trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày. Trong đó, 5 người theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 5 người tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình, 1 người tại Bệnh viện Đa khoa huyện, 199 người cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình ở 33 xã, thị trấn. Có 54 người từ vùng dịch trở về địa phương từ ngày 28/7 đến nay và 8 người có nguy cơ cao nhất liên quan đến taxi xe taxi chở bệnh nhân số 566 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2; kết quả đều âm tính. UBND huyện cũng đã kích hoạt khu cách ly tập trung của huyện nhằm đáp ứng khẩn cấp với diễn biến mới của dịch. Trung tá Trần Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

cho biết: Ban CHQS huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ phun hóa chất tiêu diệt khuẩn, thu gom rác thải y tế, rác thải sinh hoạt trong khu cách ly tập trung. Chuẩn bị 3.000 chiếc khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn, 500kg hóa chất tiêu diệt khuẩn và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, vật dụng sinh hoạt cá nhân, các phương tiện bảo hộ, nhân lực sẵn sàng đón người vào cách ly.

Những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị và các chợ trên địa bàn. Đồng chí Bùi Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tiểu thương và người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chấp hành việc đeo

khẩu trang ở nơi công cộng; các quán bar, cơ sở karaoke, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, internet công cộng đã tạm dừng hoạt động; các nhà chùa, nhà thờ cũng tạm dừng tổ chức các hoạt động tôn giáo. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng "khẩu trang điện tử" Bluezone trên điện thoại di động thông minh để bảo vệ mình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19. Anh Đỗ Trung Kiên, tiểu thương chợ thị trấn Đông Hưng cho biết: Từ khi biết thông tin Thái Bình có bệnh nhân Covid-19, tôi và các thành viên trong gia đình thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và rửa tay sát khuẩn. Tôi cũng đã cài đặt Bluezone trên điện thoại để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Bước vào giai đoạn mới của đại dịch Covid-19, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, chủ động rà soát, theo dõi, cách ly người về từ vùng dịch, người liên quan đến các ca dương tính với Covid-19. Rà soát, bổ sung vật tư, dụng cụ, hóa chất, cơ sở vật chất sẵn sàng, chủ động xử lý mọi tình huống, đặc biệt là trong tình huống dịch lan ra cộng đồng phải cách ly nhóm đối tượng F2 tại xã, thị trấn. Đồng chí Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã Đông Á cho biết: Thời gian qua, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm phòng, chống dịch của nhân dân; khởi động lại các tổ tự quản thực hiện việc đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà phát hiện người đi từ vùng dịch về địa phương, người liên quan đến các ca dương tính với Covid-19 để quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định. Thành lập 3 chốt trực tại chợ Chùa để đo thân nhiệt, kiểm tra việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cho tất cả người dân trước khi vào chợ; phát miễn phí 500 khẩu trang cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn; bán trợ giá 3.000 khẩu trang kháng khuẩn cho người dân nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

THU HIỀN

THÁI BÌNH HOÀN THÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ huyện Hưng Hà là đơn vị đầu tiên được tỉnh chọn làm điểm và Đảng bộ Khởi các cơ quan tỉnh là đơn vị cuối cùng tổ chức đại hội. Các đảng bộ tổ chức đại hội đều thực hiện đủ 4 nội dung theo quy định: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XX; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới cơ bản đúng theo phương án do cấp ủy triệu tập trình đại hội. Đảng bộ Tiên Hải và Đảng bộ Công an tỉnh được lựa chọn thực hiện thí điểm bầu bí thư đại hội, các đồng chí bí thư cấp ủy được bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Thành công của đại hội đảng bộ 2020 - 2025 của Thái Bình là do có sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở bám sát các văn bản

chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh; kết quả của công tác chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng trong cả quá trình từ đại hội các chi bộ đến đại hội cấp cơ sở, nhất là trong điều kiện các địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là tiền đề và cơ sở để Thái Bình tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt 10.797,9 tỷ đồng, tăng 2,06% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa

bàn 942 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán, bằng 87% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Những tháng cuối năm 2020, thành phố tập trung chỉ

đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công các dự án; kiên quyết liệt công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BCĐ, ngày 6/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh về việc kiểm tra, giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc lá, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá lần thứ 2, năm 2020.

Hội thảo đã tập trung vào việc cập nhật, chia sẻ thông tin về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhằm cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết về tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và một số nội dung liên quan khác.

Tại hội thảo, ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu cũng chỉ ra hạn chế trong công tác này, trong đó một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vẫn còn thiếu ý thức trong chấp hành quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, trong khi việc xử phạt hành chính trong thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn còn chưa mạnh... Ban Chỉ đạo yêu cầu cần sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc triển khai các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng "Môi trường không khói thuốc lá" trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc ngay từ cơ sở, điểm mới về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 của tỉnh là tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 20/7/2020, 4 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành giám sát đợt 1 tại 80 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Với mục đích đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả

hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật, từ ngày 21/7, đoàn giám sát liên ngành về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh đã giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại huyện Quỳnh Phụ.

Tại 10 xã, thị trấn huyện Quỳnh Phụ, đoàn đã kiểm tra báo cáo, kế hoạch hoạt động năm, các văn bản thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kiểm tra thực tế tại khuôn viên của UBND các xã, thị trấn về các nội dung thực hiện các quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá: địa điểm treo các biển cấm hút thuốc lá, lắp đặt các pa nô, áp phích... Đoàn cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn khi thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với các địa phương. Một số địa phương như UBND xã Quỳnh Hải, Quỳnh Hối, An Thạnh, An Vũ, An Bài, An Lễ, Đông Hải đã đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, đưa quy định về việc không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước của thôn, làng. Tại các địa phương này, tỷ lệ cán bộ, đảng viên hút thuốc lá đã giảm đáng kể.

Đoàn đã ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá thời gian qua, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá như tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực hiện xử phạt đối với những trường hợp vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương...

HOANG THỊA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Ảnh minh họa